

**รายงานผลการ การประชุมการร่วมวางแผน โครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**



องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ได้ดำเนินการประชุมการร่วมวางแผน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ในวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการการจัดกิจกรรมโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ดังนี้

๑. เสนอกำหนดการ วันและเวลาของโครงการโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภาคเวทีและซุ่มกิจกรรมของโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม นำไปดำเนินการในการจัดโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป



**การนำผลจากการมีส่วนร่วมการประชุมการร่วมวางแผน นำไปดำเนินการในการจัดโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมาน ยูโซะ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ จัดโครงการเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นคนดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายตุนุช นาคสง่า นายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนสิ่งของและทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงร้านค้า โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตะโละไกรทอง จำนวน ๓ โรงเรียน ชุ้มกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันเกมส์และตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลมากมายท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และนำพาความประทับใจให้เด็กๆ และผู้ปกครอง ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี



การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รายงานผลการ ประชุมการร่วมวางแผน โครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗



องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง ได้ดำเนินการประชุมการร่วมวางแผน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และครูสอนตาดีกา ในวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจกีฬาและการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักสามัคคีในหมู่คณะ และทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านศาสนา โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ดังนี้

๑. เสนอกำหนดการวันและเวลาการแข่งขันของโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. เสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันของโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. เสนอกติกาการแข่งขันของโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม นำไปดำเนินการในการจัดโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป



การนำผลจากการมีส่วนร่วมการประชุมการร่วมวางแผน นำไปดำเนินการในการจัดโครงการมหกรรมกีฬา  
วิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดโครงการมหกรรม  
กีฬา วิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง โดยมีการแข่งขันกีฬาของนักเรียนตาดีกา และการ  
ประกวดภาคเวทีของนักเรียนตาดีกา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนมีทักษะทางวิชาการและ  
การกีฬา สามารถนำไปพัฒนาตนเองตามวิถีสถิติมอย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความ  
สามัคคีระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนตาดีกา พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายอีกด้วย

